



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โทร ๐ ๓๖๗๗ ๖๗๗๑

ที่ ศธ ๐๒๑๐๖/

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ ๕/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มอำนวยการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการร่างประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการร่างประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อยู่ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต หัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย (No Gift Policy) ประเด็นการตรวจ ข้อ ๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*พิชญ์สินี เลื่อนลอย*

(นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย)

นักจัดการงานทั่วไป

- เพื่อไม่เกิดความสับสน

*ประมวญ*  
(นางชมภรณ์ นิ่มดิษฐ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ก.ล.๑. ๒๕๖๕.

*อ.นายทวิ*

*อ.นายทวิ*  
(นายดุสิต คงคาลวง)  
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ด้วยความจริงใจทั้งตัวเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ซ่อนเร้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ทุกระดับ ทุกคนได้สำนึก ตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามเจตจำนง ดังนี้

๑. ด้านความบริสุทธิ์ คือ การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทุกด้านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน มุ่งประโยชน์ราชการและส่วนรวมเป็นสำคัญ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มที่

๒. ด้านความยุติธรรม คือ บริหารจัดการและดำเนินการภายใต้กฎหมายวิธีการที่ถูกต้อง มีเหตุมีผลมีความชอบธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน


๓. ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ คือ เปิดเผยข้อมูลกระบวนการ ตามภารกิจหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

๔. ด้านความไม่ซ่อนเร้น คือ การบริหารจัดการดำเนินงานทุกด้านทุกฝ่ายด้วยความจริงใจไม่มีนัยอื่น ไม่มีเจตนาแอบแฝง ไม่ปฏิบัติละเมิดทำให้ราชการเสียหาย ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน

๕. ด้านภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายดุสิต คองคากลวง)  
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี



ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายดุสิตี คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่งาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนและของบุคลากร เว้นแต่ เป็นการรับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดุสิตี คงคาหลวง)  
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี